
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 951 — 604. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um kostun á stöðum við háskóla.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

Hversu margar kennslu- eða rannsóknarstöður við háskóla landsins eru kostaðar af utan-
aðkomandi eða óskyldum aðilum og hver hefur þróunin verið undanfarinn áratug, sundur-
greint eftir skólum, kostendum og stöðum?

Skriflegt svar óskast.


